



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาววรรณิศา แพ่งประโคน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรรณิศา แพงประโคน  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๑๐๓๕๕</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p><b>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</b> .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววรรณิศา แพงประโคน  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๖๙๖)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๒ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย สถานภาพสมรสคู่ เลขที่ผู้ป่วยนอก ๓๐๐๖๖/๖๐ เลขที่ผู้ป่วยใน ๑๖๖๙๙/๖๐ รับไว้ในโรงพยาบาล วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๒๗ นาฬิกา ที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ แรกรับผู้ป่วยเดินมา รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๔/๗๖ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งรังไข่ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ ๒ ข้าง และ เมื่อวันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แพทย์นัดมาให้ยาเคมีบำบัดสูตรยาแพคคิแทกเซล (Paclitaxel) และยาคาร์โบพลาติน (Carboplatin) ครั้งแรก ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา พบว่า ระดับความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) ๓๘.๒ เปอร์เซ็นต์ ค่าเม็ดเลือดขาวในเลือด (White Blood Cell) ๔.๐๙ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด (Platelet) ๒๖๔,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล (Neutrophil) ๕๖.๑ เปอร์เซ็นต์ ไม่พบเซลล์ตัวอ่อน (Band) เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลในเลือด (Absolute Neutrophil Count) ๒,๒๙๔ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แพทย์รักษาด้วยการให้ยาแพคคิแทกเซล ๒๗๕ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย NSS ๕๐๐ มิลลิเมตร หยอดทางหลอดเลือดดำใน ๓ ชั่วโมง และยาคาร์โบพลาติน ๕๔๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย D<sub>5</sub>W ๕๐๐ มิลลิเมตร หยอดทางหลอดเลือดดำใน ๑ ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับยาเรนิทิดีน (Ranitidine) ๕๐ มิลลิกรัม ให้ทางหลอดเลือดดำ ยาออนดาเซทรอน (Ondansetron) ๘ มิลลิกรัม ให้ทางหลอดเลือดดำ และเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ๒๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย NSS ๑๐๐ มิลลิเมตรหยอดทางหลอดเลือดดำใน ๑๕ นาที ยาโดเมนไฮดริเนต (Dramamine) ๕๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย NSS ๒๐ มิลลิเมตร ให้ทางหลอดเลือดดำ เพื่อลดการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลและซักถามเกี่ยวกับการให้ยาเคมีบำบัด เนื่องจากเป็นการให้ยาเคมีบำบัดครั้งแรก จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเคมีบำบัด ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยานอนหลับได้ สามารถบอกวิธีปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านได้ แพทย์อนุญาตกลับเคมีบำบัด ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยได้รับการดูแลหลอดเลือดดำที่ให้ยาเคมีบำบัด ฝ้าระวังและป้องกันการรั่วของยาเคมีบำบัดออก นอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) ฝ้าระวังการเกิดภาวะภูมิไวเกิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังได้รับยาเคมีบำบัดเกี่ยวกับ การเลือกรับประทานอาหารสุกใหม่ งดของหมักดอง อาหารรสจัด อาหารค้างคืน ผักสด ผลไม้สด และให้ดื่มน้ำมาก ๆ หลีกเลี่ยงการไปแหล่งชุมชน และแนะนำการสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ถ่ายเหลว ทานอาหารได้น้อย ต้องมาพบแพทย์ทันที ระหว่างการให้

ยาเคมีบำบัด ไม่เกิดภาวะรื้อของยาเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือดดำ และภาวะภูมิไวเกิน ได้รับยาเคมีบำบัดครบถ้วน ผู้ป่วยสีหน้าคลายกังวล รับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน นอนหลับได้ แพทย์อนุญาตกลับบ้านวันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา รวมระยะเวลาที่อยู่ในการดูแล ๓ วัน และนัดมารับยาเคมีอีกครั้งต่อไปอีก ๓ สัปดาห์

สรุป: การดูแลผู้ป่วยในขณะที่อยู่หอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ ผู้ป่วยปลอดภัยขณะได้รับยาเคมีบำบัด ไม่เกิดภาวะรื้อของยาเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือดดำ และภาวะภูมิไวเกิน ได้รับยาเคมีบำบัดครบถ้วน ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้านได้ถูกต้อง สามารถกลับบ้านได้วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา รวมเวลาการรักษาพยาบาลจำนวน ๓ วัน ผู้ศึกษาได้ให้การพยาบาลและติดตามการประเมินผลการพยาบาลพบว่ามีปัญหา ๕ ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการดูแลขณะได้รับยาเคมีบำบัด อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ป่วย เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องขณะได้รับยาเคมีบำบัด

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดของหอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือพยาบาลประกอบการบริหารยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ ให้มีมาตรฐานและปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ ในการบริหารยาเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. พยาบาลมีความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
๒. พยาบาลสามารถปฏิบัติตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
๓. พยาบาลสามารถประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย เพื่อให้มีความพร้อมในการได้รับยาเคมีบำบัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลมีความรู้ ในการบริหารยาเคมีบำบัด
๒. พยาบาลสามารถจัดการเมื่อมีการรื้อซึมของยาเคมีบำบัดได้ถูกต้อง
๓. พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัดได้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและบรรเทาภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัด
๔. พยาบาลมีแนวทาง นำไปใช้ในการบริหารยาเคมีบำบัดได้ถูกต้อง